

Hướng đi nào để ngành chăn nuôi phát triển bền vững?

KỶ 3: MỞ RỘNG QUY MÔ CHĂN NUÔI ĐẠI GIA SÚC - HƯỚNG ĐI MỚI



Thời gian qua, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại không nhỏ cho ngành chăn nuôi. Song qua đó, người chăn nuôi lại có "cơ hội" để nhận ra một hướng đi mới: phát triển chăn nuôi đại gia súc mà chủ yếu là bò. Đối với Thái Bình là tỉnh có nhiều lợi thế cho việc phát triển đàn trâu, bò như địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ, khí hậu, thời tiết thuận lợi; diện tích cây trồng hàng năm và sản lượng phụ phẩm nông nghiệp lớn có thể sử dụng làm thức ăn cho trâu, bò; nguồn lao động dồi dào; người dân có nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm từ trâu, bò cao. Phát huy được những lợi thế này, người dân nhiều địa phương đã phát triển mô hình chăn nuôi bò cho hiệu quả kinh tế cao. Mô hình chăn nuôi của gia đình ông Vũ Đình Trường, thôn Hồng Phong, xã An Tràng



Nhiều hộ chăn nuôi phát triển mô hình sản xuất chăn nuôi bò cho hiệu quả kinh tế cao.

(Quỳnh Phú) là một điển hình. Trang trại nuôi bò của gia đình ông Trường rộng 4ha, trong đó khu chuồng trại chăn nuôi có diện tích

hơn 100 con, chủ yếu là bò thương phẩm. Bò là vật nuôi có sức đề kháng tốt, ít bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết, phù hợp với điều kiện chăn nuôi ở địa phương. Để cung cấp đủ lượng thức ăn cho đàn bò, ngoài việc dự trữ các phế phụ phẩm từ nông nghiệp thì mỗi con bò cần có 360m² để trồng cỏ. Lợi thế của chăn nuôi bò thương phẩm đó là giá cả thị trường tương đối ổn định. Mỗi con bê giống có giá từ 13 - 17 triệu đồng, mua về chăm sóc, vỗ béo thành bò thương phẩm bán ra thị trường có giá từ 25 - 30 triệu đồng/con. Sau khi trừ chi phí chăn nuôi, gia đình có nguồn thu nhập khá.

Theo số liệu của ngành Nông nghiệp, thời gian qua, tình hình chăn nuôi trâu, bò của tỉnh tăng cả về số lượng và sản lượng. Đến hết năm 2018, tổng đàn trâu của tỉnh đạt 6.280 con, tăng 479 con so với năm 2013, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2013 - 2018 đạt 1,65%/năm; sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng năm 2018 đạt 795 tấn, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2013 - 2018 đạt 15,49%/năm. Tổng đàn bò của tỉnh năm 2018 đạt 48.592 con, tăng 4.488 con so với năm 2013; sản lượng thịt bò đạt 7.883 tấn, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2013 - 2018 đạt 26,25%/năm. Toàn tỉnh hiện có khoảng trên 60 điểm giết mổ trâu, bò nhỏ lẻ phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho người dân trong tỉnh với khoảng 5.355 tấn thịt bò/năm. Ngành chăn nuôi của tỉnh đạt mục tiêu đến hết năm 2020, đàn trâu, bò của tỉnh đạt 70.000 - 75.000 con trở lên; đến hết năm

2025, tổng đàn trâu, bò đạt hơn 180.000 con, xây dựng được 8 trang trại "lõi" trở lên đầu tư chăn nuôi trâu, bò theo chuỗi liên kết và phát triển được khoảng 25.000 - 28.000 nông hộ, trang trại chăn nuôi trâu, bò tham gia chuỗi liên kết.

Có thể khẳng định được lợi thế từ chăn nuôi bò thương phẩm trong điều kiện tình hình hiện nay. Chính vì vậy, tại nhiều cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định và chỉ đạo: Việc chuyển đổi từ nuôi lợn sang chăn nuôi đại gia súc là hướng đi phù hợp. Tỉnh sẽ sớm thống nhất, ban hành đề án phát triển đàn bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025, trước mắt trong năm 2019 sẽ tập trung xây dựng 2 trang trại "lõi" ở các huyện Quỳnh Phú và Vũ Thư để phát triển, kêu gọi các doanh nghiệp trong tỉnh quan tâm đầu tư hỗ trợ cho người nông dân phát triển đàn bò, góp phần giải quyết khó khăn cho người chăn nuôi trong giai đoạn hiện nay, từ đó giữ vững ổn định và củng cố sự tăng trưởng của ngành Nông nghiệp, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia trong ngành chăn nuôi, để chăn nuôi bò phát triển bền vững cũng cần có những giải pháp lâu dài đó là các địa phương cần rà soát, điều chỉnh, bố trí quỹ đất để hình thành các vùng quy hoạch tập trung, điểm chăn nuôi bảo đảm tách biệt với khu dân cư; thu hút các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức chăn nuôi đạt quy mô chăn nuôi tập trung tham gia vào các vùng quy hoạch; thành lập các THT, HTX chăn nuôi để cùng liên kết, hỗ trợ nhau sản xuất; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, dự báo thị trường, xây dựng thương hiệu để tăng sức cạnh tranh với thị trường ngoại nhập; cần bảo đảm yếu tố môi trường và nguồn thức ăn phục vụ chăn nuôi.

Chuyển trọng tâm sang chăm sóc lúa mùa



Bà con cần tiến hành chăm sóc lúa sớm để cung cấp dinh dưỡng kịp thời cho lúa sinh trưởng, phát triển.

Hiện nay, nông dân trong tỉnh đã hoàn thành gieo cấy, chuyển trọng tâm sang chăm sóc lúa với quyết tâm giành vụ mùa thắng lợi.

Theo kế hoạch, vụ mùa năm 2019, huyện Thái Thụy gieo cấy 13.600ha lúa, trong đó trà sớm chiếm 2.000 - 3.000ha nhằm giải phóng đất nhanh, tạo quỹ đất để phát triển cây vụ đông ưa ấm. Do vụ xuân năm nay khâu thu hoạch được thực hiện sớm hơn từ 7 - 10 ngày so với vụ xuân trước, các khâu sản xuất vụ mùa (chuẩn bị giống, phân bón, gieo mạ, tưới, tiêu, làm đất...) đã được thực hiện kịp thời nên Thái Thụy sớm hoàn thành gieo cấy lúa mùa theo đúng kế hoạch sản xuất. Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Đến ngày 20/7, toàn huyện đã hoàn thành gieo cấy toàn bộ diện tích lúa mùa. Với trên 10 máy cấy trong huyện và máy động máy ở các địa phương khác đã góp phần đẩy nhanh tiến độ gieo cấy. Hiện lúa đã bén rễ, hồi xanh, sinh trưởng và phát triển khá thuận lợi. Huyện chỉ đạo các địa phương chuyển trọng tâm sang chăm sóc và bảo vệ lúa mùa.

Với quyết tâm xóa bỏ diện tích gieo trồng, thay bằng cấy máy, cấy tay, áp dụng các biện pháp canh tác cải tiến, các địa phương của huyện Kiến Xương, đặc biệt các xã phía Nam đã có chuyển biến tích cực, tỷ lệ gieo trồng giảm nhiều. Đến ngày 20/7, huyện Kiến Xương cũng cơ bản hoàn thành gieo cấy 11.300ha lúa mùa. Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Những vụ trước, do diện tích gieo trồng nhiều nên tiến

độ gieo cấy của huyện luôn hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch. Vụ mùa này, diện tích cấy tay nhiều nên tiến độ cấy chậm lại. Tuy chưa có số liệu cụ thể nhưng qua kiểm tra trực tiếp tại đồng ruộng, diện tích gieo trồng đã giảm rất nhiều. Để lúa sinh trưởng và phát triển tốt, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện đã có thông báo hướng dẫn tới các địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp chăm sóc đồng thời chú ý theo dõi các đối tượng gây hại như chuột, ốc bươu vàng, đặc biệt là rầy. Qua lấy mẫu rầy của tất cả các xã ngay từ đầu vụ để giám định, kết quả đã xuất hiện mẫu rầy đương tính với vi rút lùn sọc đen. Vì vậy, Trạm đã có khuyến cáo phun phòng, trừ rầy cho diện tích lúa cấy bén rễ hồi xanh, diện tích gieo trồng khi cây lúa đạt từ 1,5 lá trở lên.

Ông Nguyễn Văn Trinh, nông dân xã Minh Hưng (Kiến Xương) cho biết: Để bảo đảm thời vụ trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, hai vợ chồng tôi tranh thủ sáng sớm, tối muộn đi cấy. Đến ngày 18/7, tôi đã hoàn thành cấy 5 sào, nhìn chung lúa bén rễ hồi xanh nhanh. Thực hiện theo khuyến cáo của HTX nông nghiệp, khi tháo nước vào ruộng tôi đã đặt lưới chắn không cho ốc bươu vàng theo nước vào nhưng qua kiểm tra, mật độ ốc nhiều. Bất thủ công không hết, đặc biệt là ốc con nên tôi phải sử dụng thuốc hóa học.

Theo kỹ sư Trần Thị Doanh, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình, bà con cần tranh thủ thời tiết thuận lợi, khi ruộng có nước tiến hành chăm sóc lúa sớm để cung cấp dinh dưỡng kịp thời cho lúa sinh trưởng, phát triển. Sau khi đã bón đủ lượng phân lót trước khi bừa cấy cần bón thúc một lần ngay

khi cây lúa bén rễ hồi xanh (sau cấy 3 - 5 ngày); sau mỗi lần bón phân nên làm cỏ, sục bùn để tăng hiệu quả của phân bón. Cần điều tiết nước hợp lý, giữ mực nước trên ruộng từ 3 - 5cm, để tạo điều kiện cho lúa đẻ nhánh tập trung, cũng như tăng cường khả năng chống chịu với điều kiện thời tiết bất thuận và sâu bệnh. Lúa mùa sau khi cấy để dẫn đến hiện tượng bị nghẹt rễ, ngộ độc hữu cơ (do rơm, rạ của vụ xuân được vùi xuống ruộng chưa phân hủy hết), cần phun bổ sung phân qua lá, bón thêm vôi bột kết hợp sục bùn kỹ để giải phóng khí độc trong đất, khi lúa xanh trở lại có lá mới và rễ trắng thì tiến hành chăm sóc như bình thường.

Vụ mùa mật độ ốc bươu vàng cao, qua kiểm tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, mật độ trứng trên bờ ruộng, máng phổ biến từ 0,1 - 0,3 ổ/m², nơi cao 3 - 5 ổ/m²; trên ruộng, ốc non có mật độ trung bình từ 1 - 3 con/m², cục bộ 50 - 70 con/m². Để tránh ốc bươu vàng gây hại làm khuyết mật độ lúa, Chi cục khuyến cáo các địa phương bắt ốc trưởng thành trên ruộng, thu trứng thường xuyên trong suốt mùa vụ và cấy dặm lại những danh bị ốc gây hại nhằm bảo đảm mật độ. Chỉ sử dụng thuốc hóa học khi mật độ ốc cao trên 3 con/m² hoặc ốc tuổi nhỏ không thể bắt bằng tay; thuốc trừ ốc rất độc với động vật thủy sinh nên không phun thuốc ở gần khu vực nuôi trồng thủy sản.

Để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, ngoài việc bảo đảm diện tích, thời vụ gieo cấy, các địa phương và bà con nông dân cần tập trung ngay vào công tác chăm sóc, bảo vệ lúa, góp phần vào một vụ mùa bội thu.

NGÂN HUỖN

Ông Bùi Quang Thái, Giám đốc Truyền thông Công ty Cổ phần T&T 159



Thái Bình là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển chăn nuôi đại gia súc, đặc biệt là chăn nuôi bò thương phẩm. Công ty Cổ phần T&T 159 có đủ điều kiện để đầu tư xây dựng trang trại "lõi" và thực hiện phát triển vùng liên kết sản xuất bò giống cao sản và bò nuôi lấy thịt trên địa bàn tỉnh. Nếu dự án được chấp thuận, Công ty bảo đảm đáp ứng các nhu cầu về xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung cấp con giống, quy trình chăm sóc, thú y, người dân tham gia vào các công đoạn của chuỗi liên kết phù hợp với điều kiện, khả năng thực tế của mình. Công ty cũng chia sẻ trách nhiệm xã hội, bảo đảm quyền lợi kinh tế cho người dân, đặc biệt là việc xử lý môi trường trong chăn nuôi, bảo đảm không để ô nhiễm.

Ông Nguyễn Viết Đạt, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phú)



Với lợi thế là xã duyên giang có vùng bãi bồi ven sông Luộc trải rộng gần 3km, đây là điều kiện thuận lợi để người dân phát triển các mô hình chăn nuôi tập trung. Những năm gần đây, tỷ trọng chăn nuôi tại địa phương luôn chiếm trên 40% giá trị sản xuất nông nghiệp. Toàn xã có gần 70 trang trại, gia trại với hàng trăm hộ chăn nuôi chủ yếu chăn nuôi lợn và gia cầm. Hiện tại chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi, việc chuyển sang chăn nuôi đại gia súc, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, vận động người dân tham gia sản xuất chuỗi liên kết theo chủ trương của tỉnh là kịp thời, đúng đắn giúp người dân có hướng sinh kế mới.

(còn nữa)

PHAN LỢI - TÔ HUỖN

Ra quân tổng kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông

Cùng với lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc, từ ngày 15/7 đến ngày 14/8, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh ra quân tổng kiểm soát các phương tiện lưu thông trên đường. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy trái phép, chạy quá tốc độ, dùng đồ không đúng quy định, chở quá số người cho phép...

Theo kế hoạch của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, mục đích của việc tổng kiểm soát các phương tiện lưu thông trên đường nhằm phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, từng bước kiểm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, nhất là

các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Theo ghi nhận của phòng viên, ngay trong những ngày đầu ra quân tổng kiểm soát các phương tiện lưu thông trên đường đã nhận được sự đồng tình ủng hộ, hợp tác từ các lái xe và người tham gia giao thông. Ông Hoàng Văn Tuấn, lái xe Công ty TNHH Vận tải Hoàng Long (Thanh Hóa) cho biết: Là những người lái xe, thường xuyên phải tham gia giao thông trên đường, chúng

tôi mong muốn lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Thái Bình nói riêng và lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc nói chung siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Do phía công ty của chúng tôi có liên danh với doanh nghiệp nước ngoài nên toàn bộ lái xe hướng xuyên được tập huấn, phổ biến các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Để bảo đảm an toàn

cho người và hàng hóa trên xe, chúng tôi tuyệt đối chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không sử dụng rượu, bia, chất kích thích khác khi tham gia giao thông. Được biết, đối tượng kiểm tra lần này của lực lượng cảnh sát giao thông bao gồm xe hợp đồng, xe chạy tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe tải đầu kéo, xe container, xe sơ mi rơ moóc và xe chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. Tuyến đường tập trung

kiểm tra gồm quốc lộ 10, quốc lộ 39, đường ĐT.458. Ngoài ra còn tập trung tại các địa bàn trọng điểm, các đầu mối giao thông ra vào tỉnh, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh như khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, khu công nghiệp Phúc Khánh, khu công nghiệp Tiên Hải... Trong quá trình làm nhiệm vụ, đối với xe ô tô tập trung kiểm tra các loại giấy tờ theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gồm đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn và bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Thiếu tá Vũ Đức Cửu, Phó Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Tân Đề cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 1296/KH-CAT-PC08 ngày 15/7/2019 của Công an tỉnh về việc tổng kiểm soát xe ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô, Trạm Cảnh sát giao thông Tân Đề đã nghiêm túc triển khai, thực hiện. Thời gian thực hiện ra quân tổng kiểm soát các phương

tiện tham gia giao thông được chia làm hai đợt, trong đó đợt 1 từ ngày 15/7 đến ngày 29/7, đợt 2 từ ngày 30/7 đến ngày 14/8. Trong đợt ra quân này, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý các lỗi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, chúng tôi

có trang bị hệ thống camera cho cán bộ, chiến sĩ để ghi lại hình ảnh, làm căn cứ xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Trong 3 ngày đầu ra quân, Trạm Cảnh sát giao thông Tân Đề đã kiểm tra trên 50 lượt phương tiện, trong đó đã lập biên bản xử lý 22 trường hợp vi phạm các lỗi như phương tiện

hết hạn kiểm định, vi phạm nồng độ cồn, tránh vượt sai quy định... Theo tôi, đây là đợt ra quân hết sức ý nghĩa và cần thiết, qua công tác xử lý sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân khi tham gia giao thông.

PHẠM HƯNG



Lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên quốc lộ 10.